



บทอ่านที่ 1

คส 2:6-15

พี่น้อง เมื่อท่านได้รับองค์พระเยซูคริสต์เจ้าแล้ว จงดำเนินชีวิตในพระองค์ต่อไป จงหยั่งรากลึกกลงในพระองค์ และเสริมสร้างขึ้นในพระองค์ จงมีความเชื่ออย่างมั่นคงดังที่ ท่านได้รับคำสั่งสอนมา จงเต็มเปี่ยมไปด้วยการชอบพระคุณพระเจ้า

จงระงับอย่าให้ผู้ใดใช้ “ปรัชญา” หรือใช้เล่ห์กลอันไร้แก่นสารหลอกลวงท่านตาม ขนบประเพณีของมนุษย์หรือหลักการของโลก ไม่สั่งสอนตามคำสอนของพระคริสต์เจ้า

ในองค์พระคริสต์เจ้านั้น พระเทวภาพบริบูรณ์สถิตอยู่ในสภาพมนุษย์ที่สัมผัสได้ และท่านได้รับความบริบูรณ์ในพระองค์ผู้ทรงเป็นประมุขแห่งบรรดาเทพผู้ทรงเดชานุภาพ และเทพผู้ทรงอำนาจทั้งสิ้น ในองค์พระคริสต์เจ้า ท่านเข้าสู่หนทางอย่างแท้จริงมิใช่จาก การกระทำของมนุษย์ แต่เป็นการเข้าสู่หนทางที่มาจากพระคริสต์เจ้าเพื่อสลัดวิสัยบาปตาม ธรรมชาติมนุษย์ทิ้งเสีย เมื่อรับศีลล้างบาป ท่านทั้งหลายถูกฝังพร้อมกับพระคริสต์เจ้า และกลับคืนชีพพร้อมกับพระองค์ด้วยความเชื่อในพระเดชานุภาพของพระเจ้า ผู้ทรง บันดาลให้พระคริสต์เจ้ากลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตาย ในอดีตท่านตายแล้วเพราะ การล่วงละเมิดและไม่ได้เข้าสู่หนทางกาย แต่พระเจ้าโปรดให้ท่านมีชีวิตพร้อมกับพระ คริสต์เจ้า โดยทรงให้อภัยการล่วงละเมิดทั้งหลายของเรา

พระองค์ทรงยกเลิกหนี้สินที่เรามีต่อทบัญญัติซึ่งกล่าวหาเรา โดยทรงยกหนี้สิน นั้นไปจากเรา และตรึงไว้กับไม้กางเขน...

พระวรสาร

ลก 6:12-19

ครั้งนั้น พระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นไปบนภูเขาเพื่ออธิษฐานภาวนาและทรงอธิษฐานภาวนาต่อพระเจ้าตลอดทั้ง คืน ครั้นถึงรุ่งเช้า พระองค์ทรงเรียกบรรดาศิษย์เข้ามาแล้วทรงคัดเลือกไว้สิบสองคน ประทานนามว่า “อัคร สาวก” คือซีโมน ซึ่งเรียกว่าเปโตร อันดรูว์น้องชายของเขา ยากอบ ยอห์น ฟิลิป บาร์โธโลมิว มัทธี โธมัส ยากอบบุตรอัลเฟอัส ซีโมนผู้มีสมญาว่า “ผู้รักชาติ” ยูดาส บุตรของยากอบ และยูดาส อิสคาริโอท ต่อมา ยูดาสผู้นี้จะเป็นผู้ทรยศ

พระเยซูเจ้าเสด็จลงมาจากภูเขาพร้อมกับบรรดาศิษย์และทรงหยุดอยู่ ณ ที่ราบแห่งหนึ่ง ที่นั้นมีศิษย์กลุ่ม ใหญ่และประชาชนจำนวนมากจากทั่วแคว้นยูเดีย จากกรุงเยรูซาเล็ม จากเมืองไทระ และจากเมืองไซดอนซึ่ง อยู่ริมทะเลมาฟังพระองค์ และรับการรักษาให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บของตน บรรดาผู้ที่ถูกปีศาจรบกวนได้รับการ รักษาด้วย ประชาชนทุกคนพยายามสัมผัสพระองค์ เพราะมีพระอำนาจออกจากพระองค์ รักษาทุกคน ให้หาย



หากเราสังเกตเราจะเห็นว่า พระวรสารแจ้งรายชื่ออัครสาวกเป็นคู่ๆ พวกอัครสาวกมิได้อยู่โดดเดี่ยวแต่ ฟังพาท้ายซึ่งกันและกัน พระเยซูเจ้าจะทรงส่งพวกเขาออกไปเป็นคู่ๆ เพื่อป่าวประกาศถึงพระอาณาจักร เราดำเนินชีวิตแห่งความเชื่อร่วมกับพระศาสนจักร หลายครั้งเราพบว่าเราสามารถรับใช้พระเจ้าได้มาก ยิ่งขึ้น เมื่อเรามีเพื่อนร่วมงานอยู่ด้วย หลายไม้หลายมือย่อมทำให้งานเบาบางลง ทั้งในโลกธุรกิจการงาน และในการเสริมสร้างพระอาณาจักรของพระเจ้า

อังคาร

10

กันยายน

สัปดาห์ที่ 23

เทศกาลธรรมดา

สดด 145:1-2,8-9,10-11

ทำวัตรสัปดาห์ที่ 3